

# คุยกับเจ้าวัด

## สวัสดิ์พี่น้องที่รักทุกท่าน

อาทิตยนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ตามปฏิทินพิธีกรรมถือว่าวันนี้อาทิตยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี คือสัปดาห์ที่ 34 ในเทศกาลธรรมดา สัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นปีใหม่ของพิธีกรรม โดยเข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารของวันนี้พูดถึงบทสนทนาของปีลาตกับพระเยซูเจ้า โดยปีลาตถามพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์หรือไม่ คำตอบคือ พระองค์เป็นกษัตริย์ แต่พระองค์ต้องการจะบอกว่าพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์แค่บนโลกนี้แต่เป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่ากองทัพหรืออำนาจบนโลกนี้ เราเป็นประชากรของพระองค์ที่จะอยู่ในอาณาจักรสวรรค์เช่นเดียวกัน

สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยของเรา ถือว่ากลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงที่มีการระบาดหนักๆ ในช่วงแรกๆ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงอยู่หลักพันอยู่ ซึ่งถือว่าไม่น้อย จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงมีต่อเนื่องทุกวัน หวังว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะกลายเป็น 0 คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การฉีดวัคซีนยังคงดำเนินการต่อไป สถิติล่าสุดที่ได้ฟังจาก ศบค คือ มีคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย ประมาณ 11 ล้านคน จำนวนไม่ใช่ศูนย์ ขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป ส่วนหลายประเทศในยุโรป รวมทั้งบางเมืองของประเทศจีนเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง

งานฉลองวัดของเราเข้าใกล้มาแล้วเหลืออีกเพียง 2 อาทิตย ผู้รับผิดชอบได้มีการเตรียมพร้อมกันพอสมควรแล้ว วัดเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน จะมีการประชุมสภาอภิบาลเพื่อปรึกษาและมอบหมายงานโอกาสฉลองวัดและเตรียมตัวสำหรับคริสต์มาส พี่น้องที่ปรารถนาจะสนับสนุนการฉลองวัดในทุกๆ ด้าน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัดหรือคุณพ่อทุกท่าน ที่สำคัญว่าทั้งหมดขอคำภาวนาของพี่น้องเพื่อให้การฉลองวัดของเรานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทยอยเปิดการเรียนการสอนกันแล้ว โดยเริ่มจากเด็กโตไปจนถึงเด็กที่สามารถไปโรงเรียนได้ โรงเรียนพระมารดาฯ ของเรายังคงเลื่อนการเปิดเรียนออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่น่าพึงพอใจ ขอกำลังใจและคำภาวนาของพี่น้องสำหรับโรงเรียนของเราและโรงเรียนอื่นๆ ด้วยให้สามารถกลับมาเปิด ให้มีการเรียน การสอนได้ปกติและที่สำคัญเกิดความปลอดภัยสำหรับทุกๆ คนด้วย

ในขณะที่พ่อกำลังเขียนต้นฉบับสารวัด กำลังจะมีการจัดงานลอยกระทง ยังไม่ทราบว่าจะผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าจัดออกมาแล้ว ประสพความสำเร็จในแบบ New Normal ที่คาดหวัง คงจะกลายเป็นรูปแบบในการจัดงานฉลองปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ด้วย หลังจากที่ประเทศไทยเราเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวและผ่อนปรนมาตรการหลายๆ อย่าง ขอให้เป็นที่น่าพอใจที่ทุกคนคาดหวัง ที่สำคัญ คือ “การ์ดอย่าตก” เพราะตอนนี้หลายๆ คนเริ่มการ์ดตกเหมือนไม่มีโควิด 19 อยู่รอบๆ ตัวเรา ขอให้พี่น้องทุกคนพยายามรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับ

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน**

**คุณพ่อประจักษ์**